



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัยฯ



แรงงานปลอดภัย
สุขภาพอนามัยดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ข้อหาเรียก การดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานที่หาเรียก สถานประกอบกิจการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาเรียก สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาเรียก กรณีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นวิทยากรและสามารถเป็นวิทยากรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้หรือไม่

ข้อเท็จจริง ๑. บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานผลิตอยู่ส่วนภูมิภาค มีพนักงานโรงงานผลิตทั้งหมด ๓๐๒ คน

๒. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทโดยมีประสบการณ์การทำงาน ดังนี้

(๑) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากกว่าสามปี

(๒) มีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานมากกว่าหนึ่งปี

ข้อกฎหมาย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตอบข้อหาเรียก หน่วยงานที่ตอบข้อหาเรียกพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อหาเรียก ดังนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อ ๙ (๑) ของประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงด้านความปลอดภัยในการทำงานมากกว่าสามปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานมากกว่าหนึ่งปี ดังนั้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทจึงมีคุณสมบัติเป็นวิทยากรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฉบับดังกล่าวได้

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสำนักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/พม. ๐๐๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ และหนังสือสำนักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๐๑๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัยฯ



แรงงานปลอดภัย
สุขภาพอนามัยดี

สำนักความปลอดภัยแรงงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)
๒๒/๒๒ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๘๓๓๘, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒, ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๖